



ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4

เรื่อง กำหนดการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

ระบบรับตรงของ กสพท ปีการศึกษา 2560

19 ธันวาคม 2559

ประกาศคะแนนสอบวิชาเฉพาะ

7 มีนาคม 2560

กสพท จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐตามโควตาพื้นที่ หรือ โครงการพิเศษต่างๆ ในปีการศึกษา 2560 (หลักสูตร พ.บ. ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต) สำหรับหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เฉพาะสถาบันที่เข้าร่วมกับ กสพท (ยกเว้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) เพื่อคัดชื่อออกจากบัญชีผู้สมัคร โดยขอให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อที่ กสพท ประกาศตัดสิทธิ์ เนื่องจากได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามโควตาของคณะแพทย์/ทันตแพทย์/สัตวแพทย์/เภสัชศาสตร์ ที่เข้าร่วมกับ กสพท แล้ว หากเห็นว่ารายชื่อที่ประกาศไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ผู้สมัครให้ติดต่อคณะแพทย์/ทันตแพทย์/สัตวแพทย์/เภสัชศาสตร์ นั้นๆ โดยตรง

ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2560

กสพท จะประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และรับการตรวจร่างกายของคณะ/วิทยาลัยทาง Website

20-24 มีนาคม 2560

สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายโดยคณะ/วิทยาลัย (แต่ละสถาบันดำเนินการเอง) นักเรียนและผู้ปกครองลงนามยืนยันเข้าศึกษาในสถาบันที่ได้รับการคัดเลือกและยินยอมให้ส่งชื่อไปตัดสิทธิ์จาก Admission กลาง

31 มีนาคม 2560

กสพท จะประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรับการตรวจร่างกาย รอบ 2 (บางสถาบัน)

ภายในเดือนมีนาคม 2560

ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องนำผล O-NET (สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา 2559) และผล GPAX มายื่นให้แต่ละสถาบันด้วย หากพบว่าคะแนน O-NET ไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องถูกตัดสิทธิ์ด้วย

ภายใน 21 เมษายน 2560

กสพท ส่งรายชื่อให้ สอท/ทปอ.เพื่อเข้ากระบวนการ Clearing house และระบบ Central Admission

25-28 เมษายน 2560

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบันที่ตนได้รับการคัดเลือกผ่านกระบวนการ Clearing house

ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี)

เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย